



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โทร.1913

ที่ ศธ 0550.1/ว 930

วันที่ 13 กันยายน 2560

เรื่อง แจ้งมติของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 9/2560

เรียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย, หัวหน้าสำนักงานคณบดี, หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก, หัวหน้างานการเงินและบัญชี หัวหน้างานพัสดุ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน กองบริการ การศึกษา หัวหน้างานบริหารงานบุคคล และประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฝึกปฏิบัติการฯ

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 มีมติและข้อสั่งการ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 4.1 ขอความเห็นและข้อเสนอแนะการยกอาคารเรียนและที่ดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ศูนย์อ่างทอง) เป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองอ่างทอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาในด้านกฎหมาย และความเหมาะสมแล้ว ให้ความเห็นที่ไม่ควรยกอาคารเรียนและที่ดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ศูนย์อ่างทอง) เป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองอ่างทอง

ระเบียบวาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

มติที่ประชุม ให้ชะลอเรื่องไว้ก่อน และให้นำข้อมูลจากแหล่งอื่นมาเปรียบเทียบ และให้นำเข้าเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย อำนวยการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ....

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และให้นำเข้าการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย และการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.4 ขอความเห็นและข้อเสนอแนะผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม

1. สรุปข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในภาพรวมที่สะท้อนภาพแต่ละคณะเพิ่มเติมในส่วนหน้าของการสรุปรายงาน

2. สรุปเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในปีที่ผ่านมา เพื่อให้เห็นพัฒนาการในการดำเนินงานของแต่ละหลักสูตร

3. สรุปข้อเสนอแนะสะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงที่จะส่งผลกระทบต่อผลการประเมินคุณภาพในระดับคณะ

4. จัดทำกิจกรรม After action review โดยถอดบทเรียนจากหลักสูตรที่ได้คะแนนสูงมาเป็นตัวอย่างในการดำเนินงานของหลักสูตรอื่น ๆ ต่อไป


5. ตั้งเป้าหมายในการประเมินในปีการศึกษา 2560 ให้ยกระดับ หลักสูตรที่มีผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปานกลาง เป็นระดับดี และหลักสูตรที่มีผลการประเมินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดี ให้เป็นระดับดีมาก

6. มอบหมายให้คณบดีแต่ละคณะ ใช้ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์

ระเบียบวาระที่ 4.5 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายชื่ออาคารเรียนและอาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


มติที่ประชุม ให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบรายชื่ออาคารเรียนและอาคารสำนักงาน หากมีแก้ไขให้  
ส่งมายังเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ภายในวันที่ 26 กันยายน 2560 และให้นำเข้าเป็น  
วาระสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

  
(นางลักขณา เตชวงษ์)

ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

  
.....  
(นางนงคราญ คงสมทรง)

ผู้บันทึกเสนอ

13/ กันยายน /2560